

QUỸ TỪ THIỆN
CỦA DOANH NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/QTTh-VP
V/v vận động ủng hộ cho người dân
có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại
nặng nề do bão Yagi gây ra

Bắc Giang, ngày 11 tháng 9 năm 2024

- Kính gửi:** - Hội Doanh nghiệp các huyện, thành phố;
- Các hội viên tập thể;
- Các doanh nghiệp hội viên Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm.

Bão số 3 (Bão Yagi) là cơn bão lớn nhất trong 30 năm trở lại đây ở Biển Đông, tỉnh Bắc Giang đã bị thiệt hại hết sức nặng nề, nhiều nơi trong tỉnh bị ngập lụt, nhiều nhà dân bị tốc mái, có nhà đổ sập hoàn toàn, nhiều héc ta lúa, cây ăn quả, hoa màu,... bị thiệt hại nặng

Ngày 10 tháng 9 năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang ra lời kêu gọi vận động ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra (Có văn bản phô tô gửi kèm). Hưởng ứng lời kêu gọi nói trên, phát huy truyền thống đoàn kết, “trương thân tương ái” của các doanh nghiệp, doanh nhân trong Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Quỹ Từ thiện của doanh nghiệp tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ Nhân dân, doanh nghiệp (trong tỉnh) bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Các doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền, hiện vật các hình thức sau:

1. Ủng hộ theo nội dung văn bản nói trên của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang;
2. Các doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức, cá nhân ủng hộ trực tiếp đến Nhân dân, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 gây ra;
3. Ủng hộ về Quỹ Từ thiện của doanh nghiệp tỉnh và ủy quyền cho Quỹ tổ chức trao tặng. Mọi sự ủng hộ xin gửi về: **Quỹ Từ thiện của doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang, tầng 5, tòa A, khu Liên cơ quan, Quảng trường 3-2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.** Tài khoản 2501.201.007.814 tại ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thành phố Bắc Giang.

Đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức, cá nhân ủng hộ bằng các hình thức nói trên và báo cáo kết quả ủng hộ về Quỹ từ thiện bằng văn bản hoặc qua điện thoại: 0240.3824.977; email: vanphonghhdntbg@gmail.com).

Thời gian tiếp nhận ủng hộ từ 10/9 đến ngày 10/10/2024.

Để có thông tin báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh, rất mong các Hội doanh nghiệp các huyện, thành phố, các hội viên tập thể, các doanh nghiệp hội viên Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tích cực hưởng ứng và sớm triển khai để giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn được ổn định cuộc sống.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT Quỹ (b/c);
- Lưu VP Quỹ.

GIÁM ĐỐC



Ngô Quốc Hội

Bắc Giang, ngày 10 tháng 9 năm 2024



LỜI KÊU GỌI

Vận động ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra

Những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã bị thiệt hại nặng nề, có người chết và bị thương; hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái, bị ngập trong nước, có nhà đổ sập hoàn toàn; nhiều hecta lúa, hoa màu, cây ăn quả và rừng sản xuất bị thiệt hại nghiêm trọng, có gia đình bị mất trắng; cơ sở vật chất, hạ tầng một số địa phương bị hư hại lớn; nhiều địa bàn bị chia cắt, có khu vực dân cư bị cô lập nhiều ngày.

Với tinh thần chủ động, tích cực chạy đua với thời gian để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân; tỉnh Bắc Giang đã thành lập Ban Chỉ huy tiền phương tại huyện Lục Ngạn; các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo khắc phục thiệt hại, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ nhân dân; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã kịp thời chia sẻ, ủng hộ. Mặc dù vậy, cuộc sống của hàng nghìn người dân trong vùng bị thiên tai vẫn đang đối diện với rất nhiều khó khăn; hơn lúc nào hết rất cần sự quan tâm, giúp đỡ tiếp sức từ các cấp, các ngành, địa phương và toàn xã hội.

Phát huy truyền thống đoàn kết, "tương thân, tương ái" của dân tộc; hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang tha thiết kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hãy cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ Nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Những việc làm nghĩa cử, sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất của cộng đồng xã hội lúc này sẽ là động lực to lớn, có ý nghĩa nhân văn cao cả giúp nhân dân vùng bị thiên tai vững lòng, nhanh chóng ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Mọi sự ủng hộ xin gửi tới: Quỹ Cứu trợ tỉnh Bắc Giang (thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang, địa chỉ: Tầng 3, Nhà B, trụ sở liên cơ quan tỉnh Bắc Giang); hoặc qua số tài khoản **3761.0.1062613.91049** của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang hoặc số tài khoản 2500201017924, tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Nội dung: Ủng hộ nhân dân tỉnh Bắc Giang bị bão lũ).

Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 10/9/2024 đến ngày 10/10/2024.

(Chi tiết xin liên hệ đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng Ban Phong trào, Ủy ban MTTQ tỉnh, điện thoại 0913.358.297).

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. ỦY BAN MTTQ TỈNH BẮC GIANG



Đinh Đức Cảnh